

GULFจ้างSTECสร้าง2โรงไฟฟ้า

• GSRC-GPD ขนาดกำลังผลิตรวม 5 พันเมกะวัตต์

GULF โชว์เซ็น 2 สัญญาจ้างกลุ่ม STEC พร้อมพันธมิตรสร้างโรงไฟฟ้า GSRC-โรงไฟฟ้า GPD รวม 2 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตรวม 5,000 MW และจ้าง "เอ็มเอชพีเอส" บริการซ่อมบำรุงและจัดหาอะไหล่ระยะยาว

นางสาวฉัตรตะวัน ไชยะกุล ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด (GSRC) และบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (GPD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ในนามของโครงการโรงไฟฟ้า GSRC และโครงการโรงไฟฟ้า GPD ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาแห่งละ 2,500 เมกะวัตต์ (MW) ได้ลงนามใน 2 สัญญา

โดยเป็นสัญญาจ้างออกแบบวิศวกรรมจัดหา และก่อสร้าง (สัญญา EPC) กับกลุ่มบริษัท เอ็มเอชพีเอส โปรเจคท์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC และบริษัท มิตซูบิชิ ฮิตาชิ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด นอกจากนี้ ทั้ง GSRC และ GPD ยังได้ลงนามสัญญาบริการซ่อมบำรุงและจัดหาอะไหล่ระยะยาว

(LTSA) กับบริษัท เอ็มเอชพีเอส โปรเจคท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ทั้งนี้ การลงทุนของ GULF ดังกล่าวเป็นการลงทุนผ่านบริษัท อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็น Holding Company ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง คือ โครงการโรงไฟฟ้า GSRC ของ GSRC ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา 2,500 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้า GPD ของ GPD ตั้งอยู่ที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา 2,500 เมกะวัตต์

ขณะที่ก่อนหน้านี้ บทวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ กลิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเมินว่า ในไตรมาส 4/2560 GULF จะมีกำไรสุทธิเติบโต 604% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 74% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน นอกจากนี้ GULF ยังมีโอกาสได้ประโยชน์จากความต้องการใช้ไฟฟ้าและโอนมาจากโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะสร้างรายรับส่วนเพิ่มนอกเหนือจากกำลังผลิตตามสัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อีกด้วย

อีกทั้งมีมุมมองเชิงบวกต่อ GULF เนื่องจากบริษัทกำลังก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 21% ของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าประเภท IPP และ SPP ภายในปี 2567 ซึ่งในช่วงปี 2561-2562 คาดว่า GULF จะมีกำลังการผลิตตามสัญญาที่แท้จริงเติบโตอีก 550 เมกะวัตต์ หรือเท่ากับ 15% โดยเฉลี่ยในช่วงปี 2560-2562

ส่วนนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ประเมินว่า เริ่มต้นคำแนะนำ "ซื้อ" หุ้น GULF และเลือกให้เป็นบริษัทที่ชอบมากที่สุดในกลุ่มฯ ให้ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2561 ที่ 80 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาหุ้น GULF ยังสามารถวิ่งขึ้นต่อได้อีกเนื่องจาก GULF มีกำลังการผลิตและสภาพกำไรโดดเด่นที่สุดในกลุ่มโรงไฟฟ้า โดยคาดการณ์ว่าจะขยายตัวมากถึง 600% หรือ 6 เท่าตัว ระหว่างปี 2561-2568 จาก 2,909 ล้านบาท เป็น 18,070 ล้านบาท ■